

**HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8...**

(Tiếp theo trang 1)

vi thể của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng tăng lên" - Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh. Tuy nhiên, theo Thượng tướng Bế Xuân Trường, tình hình từ nay đến năm 2020 còn nhiều diễn biến phức tạp, vấn đề quan trọng nhất chính là dự báo được môi trường chiến lược cho sát, đúng, có quyết sách phù hợp, không để bị động, bất lợi thì mới có thể thực hiện được các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong những tháng còn lại của năm 2018 cũng như năm 2019 và đến năm 2020.

**Làm chủ công nghệ - vấn đề cốt tử**

Thượng tướng Bế Xuân Trường phân tích, chúng ta đang thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với triển khai 3 đột phá chiến lược. Để vượt qua bấy bực trung bình cần có sự đột phá. Vấn đề cốt tử nhất là tập trung ưu tiên đầu tư một số lĩnh vực công nghệ công nghệ cao. Chỉ có công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao mới tạo ra năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Quan trọng nhất là phải làm sao nghiên cứu, làm chủ được thiết kế, làm chủ được công nghệ lõi, làm chủ được kỹ thuật để bắt đầu. Vũ trụ, trong nông nghiệp, công nghiệp, các nhà khoa học, các viện đã nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho người dân ứng dụng vào sản xuất, tạo ra năng suất, chất lượng cao và hàng hóa của Việt Nam đã xuất

khẩu được tới một số nước, đây là những điểm rất sáng.

Theo Thượng tướng Bế Xuân Trường, trong 3 đột phá chiến lược (thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực), thể chế là quan trọng nhất, làm sao để huy động được nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cũng là cơ chế, làm sao thu hút được người tài, phát huy được người tài. Đây là vấn đề cả xã hội rất quan tâm, để làm sao nền kinh tế đất nước bắt đầu phát triển. Kinh tế đất nước bắt đầu phát triển, chính là khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, bản chất của chế độ.

**Đánh giá toàn diện, sâu sắc một số chủ trương lớn**

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh, trong điều kiện tình hình đất nước có nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, gây thiệt hại đến tinh thần sản xuất, đời sống và việc làm của nhân dân, nhưng tình hình kinh tế - xã hội đất nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, lực lượng công nhân công nghệ cao. Chỉ có công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao mới tạo ra năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Quan trọng nhất là phải làm sao nghiên cứu, làm chủ được thiết kế, làm chủ được công nghệ lõi, làm chủ được kỹ thuật để bắt đầu. Vũ trụ, trong nông nghiệp, công nghiệp, các nhà khoa học, các viện đã nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho người dân ứng dụng vào sản xuất, tạo ra năng suất, chất lượng cao và hàng hóa của Việt Nam đã xuất

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện vẫn còn một số tồn tại, nổi lên là việc giải ngân vốn đầu tư công, thủ tục liên quan đến một số bộ,

ngành còn chậm. Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đã có chủ trương tăng cường phân cấp cho các địa phương rất mạnh, nhưng thực tế có nhiều vấn đề chưa được thực hiện, vì vậy nhiều thủ tục đang còn chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện. Vẫn còn thiếu quy hoạch vùng, cơ chế, chính sách thu hút liên kết ngành chưa hoàn thiện, chưa có sự phân cấp, chủ trì, điều phối nên một số miền còn thiếu sự liên kết, "mạnh ai nấy chạy".

Nhất trí với các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp mà báo cáo của Ban Cán sự đảng Chính phủ đã chỉ ra, đại biểu đề nghị Trung ương cần đánh giá giữa nhiệm kỳ khóa XII, trong đó tập trung đánh giá toàn diện, sâu sắc một số chủ trương lớn như việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng... làm rõ những việc đã làm được, chưa làm được để từ đó rút kinh nghiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ, đồng thời có cơ sở hình thành xuất, đời sống và việc làm của nhân dân, nhưng tình hình kinh tế - xã hội đất nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, lực lượng công nhân công nghệ cao. Chỉ có công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao mới tạo ra năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Quan trọng nhất là phải làm sao nghiên cứu, làm chủ được thiết kế, làm chủ được công nghệ lõi, làm chủ được kỹ thuật để bắt đầu. Vũ trụ, trong nông nghiệp, công nghiệp, các nhà khoa học, các viện đã nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho người dân ứng dụng vào sản xuất, tạo ra năng suất, chất lượng cao và hàng hóa của Việt Nam đã xuất

**Dồn lực cho công cuộc tái cơ cấu nông nghiệp**

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thảo Xuân Sùng đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, dồn lực cho công cuộc tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam hướng tới mục tiêu chiến lược là nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Bí thư Đại Học viện Nông nghiệp vừa qua.

Đánh giá những kết quả mà đất nước đã đạt được trong thời gian vừa qua, ông Thảo Xuân Sùng cho rằng toàn lực của đất nước, nhất là kinh tế tư nhân đã được phát huy ở mức độ cao, chúng ta đã đứng vững trên đôi chân của chính mình, việc thu hút FDI có sự lựa chọn. Dựa trên những phân tích, tổng hợp, đồng chí kiến nghị năm 2019, Quốc hội nên đặt chỉ tiêu GDP (tổng sản phẩm trong nước) tăng từ 6,7 - 6,9% và kỳ vọng có thể cao hơn là 7%. "Tôi cho rằng GDP từ 6,7 - 6,9% là hoàn toàn có thể đạt được... Tôi tin tưởng năm 2019 là năm chúng ta sẽ tăng tốc" - ông Thảo Xuân Sùng nhấn mạnh. Ông Sùng kiến nghị cần dồn lực tập trung, không dàn trải, để chúng ta có bước ngoặt trong phát triển. Như vậy, cốt lõi tăng trưởng 6,7 - 6,9% là cần thay đổi cách sử dụng đất nông nghiệp và chuỗi giá trị nông nghiệp, "chúng ta phải phát triển mạnh nền nông nghiệp hiện đại với sự kết nối mạnh mẽ giữa các tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh đầu tàu". Ông Thảo Xuân Sùng nhấn

mạnh thêm: "Chúng ta không thể công nghiệp hóa một chiều mà phải công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn mạnh mẽ để cân đối lực lượng lao động, hướng tới xây dựng nông thôn mới".

Nêu thực trạng tại một số địa phương, tỷ lệ nông dân bỏ ruộng nhiều vì manh mún, nhỏ lẻ, kinh doanh không hiệu quả, không tích tụ được ruộng đất, không kết nối, liên kết được, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị cần phân tích, từ đó xác định tốc độ tăng trưởng; rà soát quy hoạch ở vùng sản xuất lúa hợp lý trên cơ sở ổn định diện tích lúa hiện nay để được Quốc hội quyết định, cho phép các tỉnh, thành phố có thể chuyển đổi một phần diện tích nhất định để nuôi, trồng những cây có giá trị kinh tế cao trong vùng từ 7 - 15 năm, khi cần thiết đưa lại những diện tích này để sản xuất lúa nhưng phải là lúa công nghệ cao, chất lượng cao, phù hợp cho xuất khẩu. Như vậy, chúng ta sẽ tập hợp đoàn kết được nhân lực ở nông thôn, cũng như các doanh nghiệp.

Đại biểu đề nghị cần dồn sức để xây dựng hợp tác xã, nâng cao chất lượng lao động ở nông thôn, đưa sản xuất nông nghiệp đạt mục tiêu yêu cầu đề ra; hoàn thiện thể chế chính sách để liên kết 6 nhà thành công, trong đó khuyến khích các hộ nông dân cho thuê đất nông nghiệp hoặc góp giá trị quyền sử dụng đất mà ko cần chuyển đổi quyền sở hữu ruộng đất, tạo điều kiện cho các hộ nông dân đạt lợi thế về quy mô, giảm chi phí, như vậy các hộ sẽ đồng tình ủng hộ, tạo ra sức mạnh nội lực.

(theo vietnamplus.vn)

**CHỈ ĐẠO PHÒNG, TRỪ RẦY...**

(Tiếp theo trang 1)

trừ rầy hại lúa và phòng, trừ các loại sâu bệnh hại khác cho lúa mùa cuối vụ; khẩn trương chỉ đạo các địa phương huy động cán bộ và nông dân ra đồng kiểm tra toàn bộ diện tích lúa mùa, đánh giá thực trạng diện tích lúa bị nhiễm rầy, đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến các loại sâu bệnh hại khác, tổ chức phòng, trừ kịp thời, cụ thể:

- Đối với diện tích lúa đã chín bị nhiễm rầy cần khẩn trương thu hoạch với quan điểm "Xanh nhà hơn già đồng", để tránh thiệt hại do cháy rầy, thu hoạch lúa đến đâu thì làm đất gieo trồng cây vụ đông đến đó; đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây vụ đông và bổ sung cơ chế phù hợp để hỗ trợ nông dân mở rộng tối đa cây vụ đông ưa lạnh; hướng dẫn nông dân sử dụng có hiệu quả cao nhất trong việc sử dụng hạt giống được hỗ trợ để mở rộng cây màu vụ đông chủ lực ở địa phương.
- Đối với diện tích lúa ở giai đoạn chắc xanh bị nhiễm rầy, thì phải rẽ lúa và phun thuốc trừ rầy, thuốc và kỹ thuật phòng, trừ theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình của huyện, thành phố, hệ thống phát thanh của các xã, phường, thị trấn tăng thời lượng tuyên truyền về nguy cơ, mức độ gây hại, biện pháp phòng, trừ rầy và các đối tượng dịch hại khác có hiệu quả cao nhất để hỗ trợ dân hiểu và áp dụng;
- Điều tiết nước linh hoạt, phù hợp với từng địa phương bảo đảm đủ nước cho phun thuốc trừ rầy và trồng cây vụ đông; khởi động đồng chảy bảo đảm thông thoáng từ đầu mỗi tới mặt ruộng để chủ động cho việc lấy nước và tưới nước khi cần thiết.

**2. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:** Phân công lãnh đạo và cử cán bộ kỹ thuật tăng cường cho các huyện, thành phố trực tiếp quản các địa phương kiểm tra tình hình sâu bệnh trên đồng ruộng; hướng dẫn nông dân thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật, thời gian và loại thuốc phòng, trừ, bảo đảm việc phòng, trừ rầy và các đối tượng sâu bệnh hại khác cho lúa mùa đạt hiệu quả cao, bảo đảm môi trường và an toàn thực phẩm; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xây dựng chương trình truyền thanh cho nông dân biết và thực hiện.

**3. Yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình:** Phối hợp với các địa phương giữ nước thường xuyên trên ruộng, bảo đảm cho việc phun thuốc trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao; có phương án tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn bất thường.

**4. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể:** Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm túc đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018, trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động việc thực hiện nghiêm quy trình phòng, trừ rầy và các đối tượng dịch hại khác gây hại cho lúa mùa cuối vụ năm 2018, đồng thời chú trọng phát triển sản phẩm cây vụ đông chủ lực có lợi thế của từng vùng.

Nhận Công văn này, đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể và yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố, giám đốc sở, thủ trưởng ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh khẩn trương triển khai, thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Thái Bình.

Dự án đường Kỳ Đồng kéo dài được thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Tổng diện tích đất thu hồi 11,2ha của 385 hộ gia đình, cá nhân. Đến nay đã thông đường, hiện đang giải quyết tồn tại đối với 7 hộ, diện tích 0,3ha và 1 ngôi mộ. Đối với 2 khu đất giao cho nhà đầu tư để thanh toán dự án BT gồm dự án phát triển nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng, tổng diện tích đất thu hồi thuộc dự

án 27,9ha của 558 hộ gia đình, cá nhân; đã bàn giao mặt bằng 27,55ha, còn 13 hộ, trong đó đã bàn hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 6 hộ, hiện ban thực hiện cưỡng chế đang thực hiện các bước theo quy định đồng thời tiếp tục vận động nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đối với 7 hộ còn lại. Dự án đối ứng số 2 tại khu dân cư mới xã Vũ Phúc, tổng diện tích 28,44ha, thu hồi đất của 356 hộ; hiện còn 102 hộ chưa nhận tiền đền bù, hỗ trợ GPMB với số tiền 21,8 tỷ đồng, diện tích 10,4ha.

Đối với đề xuất phương án đầu tư xây dựng hồ Ty Diêu, đến nay UBND thành phố đã hoàn thành thủ tục sơ tuyển nhà đầu tư theo quy định. Tổng diện tích thực hiện GPMB 4,37ha; trong đó, đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB đất nông nghiệp, đất nghĩa trang, đất giao thông, thủy lợi và di chuyển mộ với số tiền 7,6 tỷ đồng. Hiện đang tiếp quản GPMB đất cho đơn vị thuê và đất ở của các hộ gia đình, cá nhân.

Khu đất quy hoạch thương mại, dịch vụ tại phố Trần Nhân Tông, phường Đề Thám có tổng diện tích 2.108,9m<sup>2</sup>, gồm 1.367,2m<sup>2</sup> thu hồi của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh

Thái Bình và 741,7m<sup>2</sup> do UBND phường Đề Thám quản lý. Đối với phần diện tích 1.367,2m<sup>2</sup> thu hồi của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Thái Bình đã hoàn thành chỉ trả tiền hỗ trợ cho Công ty. Đối với 741,7m<sup>2</sup>, UBND phường Đề Thám đã thực hiện thu hồi đối với phần diện tích đất làm chợ tạm, diện tích khoảng 250m<sup>2</sup>; còn lại khoảng 500m<sup>2</sup> đang hoàn thiện thủ tục để thu hồi.

Dự án công viên Kỳ Bá, UBND thành phố đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, tổ chức công bố quy hoạch và giao các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Dự án công viên 30-6, UBND thành phố đề nghị UBND tỉnh

cho phép tận dụng những tài sản hiện có, chỉnh trang theo quy hoạch cũ để phục vụ nhu cầu văn hóa, thể thao của nhân dân.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung chỉ đạo, khẩn trương giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác GPMB theo đúng quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án nêu trên, phát huy hiệu quả vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN THÁI BÌNH**  
**Chủ động phòng, chống cháy, nổ**

Với đặc thù ngành sản xuất dễ xảy ra cháy, nổ, những năm qua, Công ty Cổ phần In Thái Bình luôn xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để bảo đảm an toàn tính mạng của cán bộ, công nhân và tài sản của công ty, duy trì nhà máy hoạt động liên tục, hiệu quả.



Lãnh đạo Công ty kiểm tra, hướng dẫn cán bộ, nhân viên kỹ thuật sử dụng thiết bị chữa cháy.

Công ty Cổ phần In Thái Bình chuyên in ấn các sản phẩm: báo, tạp chí, sách, vở, hóa đơn, tem, nhãn hàng hóa... Mỗi năm, Công ty sử dụng từ 100 - 150 tấn giấy các loại. Ngoài nguyên liệu giấy, Công ty còn sử dụng vải, bàn ghế gỗ làm việc, các thiết bị máy móc, hệ thống điện và hóa chất phục vụ sản xuất. Đây là những nguyên liệu dễ bắt lửa, phát sinh sự cố cháy, nổ. Ông

Lê Xuân Ba, Phó Giám đốc phụ trách sản xuất của Công ty cho biết: Với đặc điểm ngành nghề sản xuất như vậy, chỉ một chút bất cẩn, sơ suất để xảy ra hỏa hoạn là toàn bộ tài sản của Công ty có thể sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn và đe dọa an nguy tính mạng con người. Chính vì vậy, ban lãnh đạo Công ty thường xuyên tuyên truyền, quán triệt và nhắc nhở mỗi cán bộ, công nhân trong Công ty

nâng cao tinh thần cảnh giác phòng, chống cháy, nổ. Hàng ngày, chúng tôi đều kiểm tra, hướng dẫn công nhân làm việc phải gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, khoa học, vận hành máy móc và thiết bị an toàn; nghiêm cấm các bộ phận công nhân hút thuốc trong Công ty, nhất là khu vực sản xuất, nhà kho để đề phòng phát sinh hỏa hoạn. Nhằm nâng cao ý thức và kỹ năng PCCC cho cán bộ,



Công nhân Công ty Cổ phần In Thái Bình vận hành hệ thống máy in.

nhân viên, hàng năm, Công ty Cổ phần In Thái Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, (PC66) Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho 100% cán bộ, nhân viên. Nhờ đó, mỗi người đều tự nhận thức được hiểm họa của cháy, nổ, nhận diện được những nguy cơ dẫn tới hỏa hoạn và cách phòng ngừa, nâng cao ý thức phòng, chống cháy, nổ. Ngoài ra, Công ty còn thành lập đội PCCC cơ sở với 6 người, các thành viên được tham gia đầy đủ lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC & CNCH do PC66 tổ chức và cấp giấy chứng nhận. Anh Nguyễn Như Thủy, công nhân, thành viên đội PCCC của Công ty cho biết: Bên cạnh duy trì công tác kiểm tra, phát hiện nguy cơ cháy, nổ, anh em trong đội PCCC còn nắm vững kỹ thuật sử dụng các thiết bị chữa cháy, sẵn sàng dập tắt đám cháy khi mới phát sinh từ giờ phút đầu, phút đầu, không để sự cố bất ngờ, diễn biến phức tạp. Đội cũng có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Công ty xây dựng các phương án và tham gia diễn tập PCCC & CNCH tại Công ty. Công ty Cổ phần In Thái Bình có các khu nhà: văn phòng làm việc của các bộ phận; nhà bảo vệ; nhà tập thể; khu sản xuất;

kho nguyên liệu và hàng hóa với tổng diện tích 2.700m<sup>2</sup>. Tất cả các công trình đều được xây dựng đúng quy định về vật liệu, khoảng cách an toàn phòng cháy giữa các công trình. Công ty cũng xây dựng một bể chứa nước dung tích hơn 20m<sup>3</sup> phục vụ chữa cháy nội bộ. Hệ thống điện được đầu tư lắp đặt đúng tiêu chuẩn quy định và thường xuyên được kiểm tra, duy tu bảo đảm an toàn. Đặc biệt, Công ty chủ động đầu tư mua sắm, trang bị đầy đủ thiết bị PCCC: biển báo, nội quy PCCC, tiêu lệnh chữa cháy, thiết bị báo cháy, bình khí, bình bọt chữa cháy... Tất cả các trang thiết bị này đều được lắp đặt tại nơi dễ thấy, khu vực trọng điểm để xảy ra cháy, nổ và thuận lợi cho việc nhân viên đội PCCC của Công ty vận hành, sử dụng khi có sự cố. Trung úy Nguyễn Thế Lưu, cán bộ Đội kiểm tra hướng dẫn, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh cho biết: Mỗi năm, đơn vị tổ chức kiểm tra 4 lần về các điều kiện PCCC, Công ty Cổ phần In Thái Bình luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an toàn công tác phòng, chống cháy, nổ.

HÀ THANH

**BỐ CÁO**  
**VỀ VIỆC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH ĐẤU GIÁ THÀNH CÔNG**  
**THÀNH DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN THÀNH CÔNG**

- Thực hiện điều 23 và điều 25 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.  
- Căn cứ ND số 62/2017 ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thực hiện Luật Đấu giá tài sản.  
- Căn cứ QĐ số 1135/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh Thái Bình về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư Pháp Thái Bình. Nay chuyển các tổ chức đấu giá tài sản về Sở Tư Pháp theo đổi, quản lý.  
Công ty TNHH Đấu giá Thành Công đã được đổi tên thành Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Thành Công và cấp đổi tên theo giấy chứng nhận thu hồi con dấu số 111/THCD ngày 11/9/2018 của Công an tỉnh Thái Bình  
Số Tư pháp Thái Bình đã cấp giấy đăng ký hoạt động số: 01/TP-DKHĐ ngày 25/6/2018  
Tên doanh nghiệp: **DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN THÀNH CÔNG**  
Địa chỉ trụ sở: SN 04 ngõ 08 phố Hoàng Hoa Thám, tổ 14, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  
Số điện thoại: 0913.593.755 và 091.562.77.55  
Chủ doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Thành Công: Ông Đỗ Trọng Hiến - Nam/Nữ: Nam  
Sinh ngày 10 tháng 6 năm 1955 - CMND số: 150001362 - Cấp ngày 05/5/2010  
- Nơi cấp: CA Thái Bình  
- Nơi ĐKNKT: SN 04 ngõ 08 phố Hoàng Hoa Thám, tổ 14, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  
- Chứng chỉ hành nghề số: 12/TP/ĐG-CCHN - Cấp ngày 22/11/2010 - Nơi cấp: Bộ Tư Pháp  
- Mã số thuế: 1001149999 - Hoạt động từ ngày 10 tháng 9 năm 2018  
- Ngành nghề kinh doanh, hoạt động: Hoạt động đấu giá tài sản gồm: động sản, bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.  
Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Thành Công sẽ thừa mọi hoạt động của Công ty TNHH Đấu giá Thành Công  
Chúng tôi xin trân trọng thông báo và kính mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan, đơn vị và cá nhân. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại dịch vụ cạnh tranh tốt nhất, đem đến sự hài lòng và tiện ích cho quý khách.  
**DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN THÀNH CÔNG**

**THÔNG BÁO**  
**TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỄN BẮC**

Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miễn Bắc  
Trị giá 3 tỷ 240 triệu đồng  
Mở thưởng ngày 29 tháng 9 năm 2018  
Số trúng thưởng: **08030**  
Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty tổ chức thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.  
Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.  
Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.  
**CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH**